

Số: 34 /TB-VP

Vĩnh Thuận, ngày 09 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Ngọc Nguyên tại cuộc họp trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Ngọc Nguyên chủ trì cuộc họp trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. Cùng tham dự tại điểm cầu trực tuyến cấp huyện có Lãnh đạo các ngành: Trung tâm Y tế, các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, các trường THPT, THCS và THPT; tại điểm cầu trực tuyến cấp xã có Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND cấp xã, Trưởng Trạm Y tế; lãnh đạo các đoàn thể, các ấp, khu phố.

Sau khi nghe lãnh đạo Lãnh đạo Trung tâm Y tế báo cáo kết quả công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 thời gian qua; ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự cuộc họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Ngọc Nguyên kết luận một số nội dung trọng tâm sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền để trong nội bộ cơ quan và người dân hiểu tham gia tiêm đầy đủ các mũi tiêm phòng Covid-19; khẳng định vắc xin là lá chắn an toàn nhất giúp kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh một cách hiệu quả, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; ưu tiên sử dụng phương pháp truyền thông trực tiếp đến người dân.

2. Giao Trung tâm Y tế cung cấp thông điệp tuyên truyền về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn để tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Bổ trí các điểm tiêm chủng hợp lý, đảm bảo an toàn, người dân dễ tiếp cận; phải tổ chức tiêm đồng loạt cả huyện.

Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp với UBND, Công an xã thực hiện nhập số liệu mũi tiêm lên hệ thống quản lý tiêm chủng Covid-19 đảm bảo nguyên tắc “tiêm đến đâu nhập đến đó”.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; thông báo lịch tiêm vắc xin kịp thời đến người dân.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Chỉ đạo thành lập mỗi ấp, khu phố một Tổ rà soát, cập nhật thông tin, thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để rà soát và lập danh sách cụ thể những đối tượng chưa tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 đã đủ điều kiện tiêm chủng, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng, để tổ chức tiêm đúng theo tiến độ. Thời gian hoàn thành tiêm đến ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Cập nhật lại các số liệu thống kê, số liệu phải thống nhất với số liệu của Trung tâm Y tế; đồng thời phải phân tích được số liệu người dân chưa được tiêm, nguyên nhân.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, để người dân yên tâm đến tiêm vắc xin phòng Covid-19 đúng theo tiến độ.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến Lãnh đạo các đơn vị biết để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Lãnh đạo VP, CVNC;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, nvdung “HT”.

**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lý Ngọc Đa